



ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือก  
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ปฏิบัติการ ๒  
งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและเชิงสาธารณะ  
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์  
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นในตำแหน่งนักวิเคราะห์ปฏิบัติการ ๒ งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและเชิงสาธารณะ สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ โดยเรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ ๑

งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและเชิงสาธารณะ สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

๑

นางสาวนงพงา แสงเจริญ

๒

นางสาวปาริฉัตร รัตนผล

๓

นางสาวรัตติยา เชียงเนา

๔

นายณภัทร สุขสว่าง

๕

นายปัฐมิตี สระศรีรัตน์

๖

นายพฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์

และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียด ดังนี้

เวลา/สถานที่	ผู้เข้ารับการคัดเลือก	หมายเหตุ
- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. สอบข้อเขียน - เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๒ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	ผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ตามลำดับข้างต้น	สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ - ความรู้ - ประสบการณ์ - ความฉลาดและไหวพริบ - ความมุ่งมั่นในการทำงาน - การสื่อข้อความ - ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ - บุคลิกภาพ - อุปนิสัยและทัศนคติ

ผู้ไม่เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับ  
คัดเลือกในครั้งนี้

อนึ่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อ ๔ ของประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ฯ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ฯ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะถือว่า ผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร